

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยสมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ณ อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายหนเล็ก บขดี	ประธานสภา	หนเล็ก บขดี
๒	นางสุดใจ นันทวงศ์	รองประธานสภา	สุดใจ นันทวงศ์
๓	นายประเวช อังคะแสน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	ประเวช อังคะแสน
๔	นายพพร เครือวรรณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	พพร เครือวรรณ
๕	นางสาวสำออง ศรีชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	สำออง ศรีชาติ
๖	ร.ต.ชัชวาล ทองเปลง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	ชัชวาล ทองเปลง
๗	นายประครองชัย เบ้าดูลา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	ประครองชัย เบ้าดูลา
๘	นางสาวเวียงแก้ว คงภูศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	เวียงแก้ว คงภูศรี
๙	นายบุญชู ภูสีลิว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙	บุญชู ภูสีลิว
๑๐	นายสุนทร คาแพงน้อย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙	สุนทร คาแพงน้อย
๑๑	นายศุภณัฐ ดอนประจำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐	ศุภณัฐ ดอนประจำ
๑๒	นายท่อน ดอนภิรมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	ท่อน ดอนภิรมย์
๑๓	นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	ทรงฤทธิ์ รัตนสีหา
๑๔	นายภณภวินท์ ใฝ่ผาด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔	ภณภวินท์ ใฝ่ผาด
๑๕	นายเฉลิมพล กุลเกษตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔	เฉลิมพล กุลเกษตร
๑๖	นางเกษร นาใจريب	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖	เกษร นาใจريب
๑๗	นายอนิวัฒน์ วรรณจักร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖	อนิวัฒน์ วรรณจักร
๑๘	นางคำพันธ์ วงมะลีย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗	คำพันธ์ วงมะลีย
๑๙	นายบุญน่ม มูลเอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗	บุญน่ม มูลเอก
๒๐	นางคำตา พลศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘	คำตา พลศรี

๒๑	นางบุญเยี่ยม นาทองไชย	เลขานุการสภา	บุญเยี่ยม นาทองไชย
----	-----------------------	--------------	--------------------

ผู้ขาดประชุม

- ไม่มี

ผู้ลาประชุม

นายหนุพอง ดอนเงิน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ - ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ด.ต.ประดิษฐ์ ไพรินทร์	นายก อบต.กมลาไสย	ประดิษฐ์ ไพรินทร์
๒	นางนิตติยา ดอนชัย	รองนายก อบต.กมลาไสย	นิตติยา ดอนชัย
๓	นางสาววิไลพร นาชัยเวียง	รองนายก อบต.กมลาไสย	วิไลพร นาชัยเวียง
๔	นายสมคิด นาชัยเพิ่ม	เลขานุการนายกฯ	สมคิด นาชัยเพิ่ม
๕	นายมารุต หมื่นไธสง	นักวิเคราะห์	มารุต หมื่นไธสง
๖	นางสาววาสนินทร์ วรรณสุทธิ	ผอ.กองคลัง	วาสนินทร์ วรรณสุทธิ
๗	นายประพันธ์ พันธุ์ทะขุม	ผอ.กงช่าง	ประพันธ์ พันธุ์ทะขุม
๘	นายวุฒินันท์ เครือวรรณ	นายช่างโยธา	วุฒินันท์ เครือวรรณ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาประชุมและครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภา  
ได้กล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี  
พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ ที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  
พร้อมกล่าวสวัสดิ์คณະผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
กมลาไสย เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ**

ประธานสภา วันนี้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ ณ  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

ประธานสภา

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอ่านสำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
หากสมาชิกสภาท่านใด

ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในสำเนารายงานการประชุมสภาโปรดยกมือ  
ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภา เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข เพิ่มเติม  
ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
 ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ โปรดยกมือ  
**ที่ประชุมฯ**                      **ที่ประชุมมีมติรับรอง ๑๙ เสียง**  
   **งดออกเสียง                      ๑ เสียง**

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม**  
**ที่ประชุมสภาฯ**                      **ไม่มี**

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**  
**ที่ประชุมสภาฯ**                      **ญัตติ**

การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ขั้นแปรญัตติ)  
 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยได้พิจารณาร่าง  
 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ในการ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และสภาฯ ได้  
 มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ  
 จำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 พร้อมกับสภาฯ ได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร  
 าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 ไปแล้วนั้น ในวาระต่อไปนี้จะ  
 เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประ  
 มาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขั้นแปร  
 ญัตติ  
 ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานของคณะกร  
 รมการแปรญัตติต่อประธานสภาฯ เพื่อเสนอต่อสภาฯ  
 ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
 ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ

ส.อบต.เกษตรฯ                      เรียนท่านประธานสภา  
 คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  
 ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ  
 จำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 และมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ ๑๓ - ๑๕  
 สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น  
 บัดนี้  
 คณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 จึงได้ส่งรายงานต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย



มติที่ประชุมฯ -

ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ ร่างเดิม

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่**  
ประธานสภาฯ ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องญัตติอื่นๆ**  
ประธานสภาฯ เรื่องอื่นๆ เชิญท่านสมาชิกสภาฯเรียนฝาก  
เรียนถามครับ

ส.อบต.ชัชวาลฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนถามเรื่อง  
การปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองนกพิช บ้านสงยาง หมู่ที่ ๓  
ตามที่ชาวบ้านได้เสนอเรื่องมานั้น  
ไม่ทราบว่ามี การดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว  
ชาวบ้านฝากถามมาครับ  
เรื่องการแจกเบี้ยยังชีพฯ  
เนื่องจากช่วงนี้เกิดการระบาดของโรคโควิด๑๙  
จากการสอบถามชาวบ้านผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯในเบื้องต้น ทราบว่า  
อยากให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารครับ  
ต่อจากนี้ผมก็จะประชุมประชาคมร่วมกับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯเพื่อ  
จัดเตรียมเอกสาร  
แล้วจะนำส่งเอกสารมายังองค์การบริหารส่วนตำบลภักดีในภา  
ยหลังครับ

ประธานสภาฯ เรื่องการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองนกพิช หมู่ที่ ๓  
บ้านสงยาง และเรื่องการแจกเบี้ยยังชีพฯ เชิญท่านนายกชี้แจงครับ  
นายกฯ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
เรื่องการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองนกพิช หมู่ที่ ๓  
มอบให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง

เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพโดยวิธีการโ  
อนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  
ถ้าเป็นไปตามความประสงค์ของชาวบ้านผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ  
ก็ขอให้แจ้งมาครับ ก็จะดำเนินการให้

ผอ.กองช่างฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่อง  
การปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองนกพิช หมู่ที่ ๓  
ตามที่ได้ตรวจสอบรายละเอียดจำนวนแปลงที่ดินที่เกี่ยวข้อง พบว่า  
มีจำนวน ทั้งสิ้น ๔๑ แปลง ปัจจุบัน  
ชาวบ้านได้ทำหนังสืออุทิตที่ดินแล้ว จำนวน ๒๓ แปลง คงเหลืออีก

๑๘ แปลง ที่ยังไม่ได้ทำหนังสืออุทิตที่ดินครับ ดังนั้น  
ก็ต้องส่งเรื่องกลับไปยังท่านสมาชิกสภาเพื่อไปประสานงานกับชาวบ  
านที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ครบก่อนครับ  
ถ้ามีการทำหนังสืออุทิตที่ดินเสร็จครบทุกราย  
ก็จะมีการประชาคมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะดำเนินการปรับปรุงถนนลูก  
รังสายนี้ได้ครับ แต่ก็คงเป็นงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครับ

ส.อบต.ชัชวาลฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร

และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

ขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างที่ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการให้ทราบ  
ครับ ก็จะดำเนินการในส่วนที่เหลือให้เสร็จครับ

ในส่วนของงบประมาณที่จะดำเนินการ ถ้าเป็นงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ ก็ได้ครับ พอสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

ก็เหมาะที่จะดำเนินการพอดีครับ

ประธานสภาฯ ต่อไปเชิญท่านสุนทรฯครับ

ส.อบต.สุนทรฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร

และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากเรื่อง

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านดอนยุง หมู่ที่ ๙

จากการดำเนินการ พบว่า

การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ผมได้หารือกับผู้อำนวยการกอง

ช่างไว้ มีการวางท่อประปาในฝั่งที่เป็นธนาคารน้ำใต้ดิน

ซึ่งมีการขุดธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นมา แล้ววางท่อ

แล้วก็ใช้ดินถมธนาคารน้ำใต้ดินแทนครับ

ส่วนจุดที่เป็นสะพานข้ามคลองนั้น ผมก็แจ้งไว้แล้วว่า

ให้วางท่อประปาห่างจากสะพานไว้

เพราะอนาคตจะมีการขยายสะพานแต่เขาก็วางท่อประปาดัดกับสะพาน

ครับ ก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วย

รองนายกิตติยาฯเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

ไม่ทราบว่าในวันที่ดำเนินการ ช่างได้ออกไปดูหรือไม่

ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงต่อสภาฯด้วย

ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร

และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

ตามที่ได้สำรวจพื้นที่ดำเนินการร่วมกับท่านสมาชิกสภานั้น

ก็ได้วางแผนร่วมกันไว้แล้วครับ

และก็ได้แจ้งทางสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคฯแล้ว

ว่าให้ดำเนินการอย่างไรบ้าง อย่างเช่น

การดำเนินการจุดที่เป็นสะพานให้เว้นระยะห่างจากสะพานไว้

เพื่ออนาคตจะมีการขยายสะพาน แต่พอเขามาดำเนินการ

เขาก็ไม่ทำตามที่เราแจ้งไว้ครับ ส่วนวันที่เขามาดำเนินการนั้น

ก็มาดำเนินการในวันหยุดราชการและก็ได้แจ้งให้ช่างทราบครับ

ส.อบต.สุนทรฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามแผนแล้ว  
การดำเนินการฝังที่เป็นธนาคารน้ำใต้ดิน  
ก็ควรจะวางท่อประปาตรงไป แต่ที่ทำนั้น มันเลี้ยวไปทางอื่นครับ

ส.อบต.บุญน่มฯ เรียนท่านประธานสภา  
คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
เรื่องการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๙  
จุดเริ่มต้นจะอยู่ฝังซ้ายซึ่งเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน  
ก็เลยอยากให้การดำเนินการอีกฝั่งหนึ่ง  
แต่เขาก็ดำเนินการในฝั่งที่เป็นธนาคารน้ำใต้ดิน  
ซึ่งมันต้องขุดธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นมา ก็เลยเกิดปัญหา  
ส่วนจุดที่เป็นสะพานก็ได้บอกให้เขาวางท่อประปาห่างจากสะพานไป  
ไว้ เพื่อจะได้ขยายสะพานในอนาคตได้  
แต่เขาก็วางท่อประปาดัดสะพาน ก็เลยเกิดปัญหาครับ

เรื่องการวางท่อ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๗  
ตามที่ผมได้ขอความอนุเคราะห์ให้วางท่อนั้น ขอเรียนว่า  
ขอยกเลิกครับ เพราะถ้ามีการวางท่อ  
น้ำก็จะไหลเข้านาของคนที่อยู่แถวนั้น จะเกิดปัญหาได้  
ก็เลยต้องขอยกเลิกการดำเนินการครับ  
และผมอยากจะขอให้คณะผู้บริหารหรือกองช่าง  
ออกไปดูที่สาธารณะจุดสามแยกระหว่างหมู่ที่ ๙ กับหมู่ที่ ๑๗ ด้วย  
เพราะมีการเกรดดินออกมาถมที่สาธารณะ  
เขาบอกว่าไม่เห็นหลักโฉนดครับ ก็ขอเรียนฝากด้วยครับ

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗ เรียนฝาก  
เชิญท่านนายกชี้แจงครับ

นายกฯ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
เรื่องนี้ผมได้มอบให้กองช่างดำเนินการแล้ว  
ขอมอบให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงต่อสภาครับ

ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องการวางท่อ  
ถ้าท่านสมาชิกสภาแจ้งยกเลิก ก็ยกเลิกได้ครับ  
ส่วนเรื่องการเกรดดินออกมาถมเขตทางสาธารณะนั้น  
ก็ต้องมีการรังวัดที่ดินจุดนั้นครับ  
เพื่อจะได้ทราบเขตทางที่ชัดเจนครับ

ประธานสภาฯ เรื่องนี้ก็คงต้องสอบเขตที่ดินนะครับ  
เชิญท่านบุญน่มฯครับ

ส.อบต.บุญน่มฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ดินตรงนั้น  
มีการซื้อที่ดินต่อจากเจ้าของคนเดิม  
ก็น่าจะทราบขอบเขตที่ดินอยู่นะครับ

ประธานสภา                   ฝากผู้อำนวยการกองช่างติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับ  
เรื่องขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านดอนยุง หมู่ที่ ๙  
ขอให้นายช่างโยธาชี้แจงด้วยครับ

นายช่างโยธา                   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
ตามที่มีการดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในพื้นที่  
หมู่ที่ ๙ มีการดำเนินการในวันหยุด ซึ่งผมก็ไม่ได้ออกไปดูครับ  
ผมก็ทราบจากท่านสมาชิกสภา  
ซึ่งได้แจ้งผมมาว่ามีการดำเนินการในวันนั้นครับ

นายกฯ                         เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
เรื่องนี้ก็ควรจะจำไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ  
กรณีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแบบแปลนแบบนี้ ถ้าเกิดขึ้นอีก  
ก็ขอให้แจ้งมายังผม  
เพื่อผมจะได้สั่งระงับการดำเนินการไว้ก่อนครับ

ผอ.กองช่าง                   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
เรื่องนี้ผมจะประสานไปยังสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคฯ  
เพื่อสอบถามรายละเอียดการดำเนินการให้ครับ

ประธานสภา                   ขอฝากผู้อำนวยการกองช่างด้วยครับ  
เชิญท่านสมาชิกสภาเรียนฝาก เรียนถามครับ

ส.อบต.ท่อนฯ                   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
เรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่บ้านโปโล  
ซึ่งผมได้ส่งหนังสือแจ้งความเดือดร้อนพร้อมประชาคมหมู่บ้านมายัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยแล้ว  
แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครับ  
ในพื้นที่บ้านโปโล ก็มีกลุ่มผู้เลี้ยงปลาและก๊วยนา  
ใช้เส้นทางในการขนส่งผลิตต่างๆออกสู่ตลาด  
การสัญจรไปมากล้าบากเพราะถนนชำรุด  
ก็ขอเรียนฝากถึงคณะผู้บริหารด้วย ถ้ามีการดำเนินการในช่วงนี้  
ก็น่าจะเหมาะสมครับ เพราะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วง  
ขอเรียนฝากท่านประธานสภาไปถึงคณะผู้บริหารด้วยครับ

ประธานสภา                   เชิญท่านนายกชี้แจงครับ

นายก                         เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
เรื่องนี้เตรียมจะดำเนินการแล้ว รอผู้รับจ้างลงงานครับ

ประธานสภา                   ขอบคุณท่านนายกครับ เชิญท่านสมาชิกสภา  
เรียนฝาก เรียนถามครับ



ส.อบต.ศุภณัฐรักษ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
ขอขอบคุณช่างไฟฟ้าที่ได้ออกพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าในหมู่บ้านครับ และขอเรียนฝากเวลาช่างไฟฟ้าออกไปซ่อมแซมไฟฟ้า  
เวลาขับรถกระเช้าไฟฟ้าเข้าไปในหมู่บ้าน  
ขอให้ระวังสายไฟฟ้าด้วย  
เพราะเคยมีกรณีรถกระเช้าไฟฟ้าเกี่ยวสายไฟฟ้า  
ทำให้เกิดการชำรุดและเกิดไฟช็อต ก็ขอให้ระมัดระวังด้วย  
หรืออาจจะให้มีคนนั่งข้างหลังรถกระเช้าไฟฟ้าสักคน ก็น่าจะดีครับ

ประธานสภาฯ ขอฝากถึงช่างไฟฟ้าให้ระวังในเรื่องนี้ด้วย  
บางครั้งสายไฟฟ้าภายในหมู่บ้านอาจจะมีสภาพหย่อนลงมาบ้าง  
ก็เสี่ยงที่จะเกิดเหตุขึ้นได้ ขอฝากด้วยครับ

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและงานสาธารณสุข  
ที่ได้ดำเนินการเก็บขยะที่ริมคลอง RMC  
ตามที่ผมได้แจ้งในการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา  
และขอขอบคุณกองช่างที่ไปตัดกิ่งไม้ที่บังสัญญาณไฟกระพริบในพื้นที่บ้านข้าวหลามครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ดำเนินการให้ตามที่ท่านสมาชิกสภา  
ได้เรียนฝากครับ เชิญท่านสมาชิกสภาครับ

ส.อบต.ชัชวาลฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ชี้แจงเรื่องที่มีการทิ้งขยะข้างคลอง RMC  
และก็มีมีการเก็บขยะไปแล้วนั้น ปรากฏว่า  
ห่างจากจุดนั้นออกไปอีกประมาณ ๒๐ เมตร  
มีคนนำขยะไปทิ้งอีกแล้วครับ  
ผมเห็นตอนที่คนเอามาทิ้งขับรถออกไป แต่ก็ไม่ทราบว่าใคร  
ก็ขอเรียนฝากถึงคณะผู้บริหารด้วยครับ

ประธานสภาฯ เรื่องนี้ต้องดูแลร่วมกันนะครับ  
คนทิ้งก็ไม่มีระเบียบวินัย อยากรทิ้งก็ทิ้ง ก็ขอให้ช่วยกันดูแลครับ

ส.อบต.ท่อนฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอขอบคุณท่านนายก ในวันที่ ๑๘  
สิงหาคม ๒๕๖๔  
ผมได้แจ้งมายังท่านนายกเรื่องขอให้ซ่อมแซมเสียงตามสายของบ้าน  
โปโลเพราะเกิดการชำรุด ใช้การไม่ได้ ท่านก็ดำเนินการให้  
ก็ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านนายกครับ เชิญท่านบุญนุมาฯครับ

ส.อบต.บุญนมาฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
ขอเรียนฝากเรื่องการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด๑๙  
ในพื้นที่บ้านดอนยุงครับ  
เนื่องจากชาวบ้านดอนยุงที่เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙  
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหายแล้ว จะกลับบ้านในวันที่ ๒๒ สิงหาคม  
๒๕๖๔ จึงขอให้พ่นยาฆ่าเชื้อ ในสองจุด ได้แก่ บ้านนางอุทัย  
โพธิ์จกจับ และเถียงนานายบุญโรม จำเริญบุญ ครับ  
เรื่องการประชุม ทราบว่า  
ไม่ควรมีการประชุมในห้องแอร์เพราะจะมีความเสี่ยงที่จะมีการติดต่  
อโรคโควิด๑๙ ก็ขอเรียนฝากเรื่องนี้ด้วยครับ

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิกสภาชี้แจง เรื่อง การประชุม  
และการรวมกันของคนจำนวนมาก เช่น  
การมารวมกันเพื่อฉีดวัคซีนในวันนี้ ก็น่าเป็นห่วงนะครับ  
เชิญท่านปลัดครับ

ปลัดฯ กรณีการประชุมสภาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
มีหนังสือแจ้งให้การประชุมสภาท้องถิ่น  
สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านปลัดครับ  
ท่านสมาชิกสภาฯจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีเรื่องใดแล้ว ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  
ท่านสมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
ขอนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี  
พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันจันทร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ  
อาคารหอประชุมสภาฯ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  
การแต่งการชุดเครื่องแบบสีกากีแขนยาว  
ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ

(นางบุญเยี่ยม นาทองไชย)

เลขานุการสภาฯ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ  
แล้ว

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นางสาวเวียงแก้ว คงภูศรี)

ลงชื่อ กรรมการฯ  
(นางสาวสำอาน ศรีชาติ)

ลงชื่อ กรรมการฯ  
(นางยุพาพร เครือวรรณ)

ลงชื่อ  
(นายหนูเล็ก บุษดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  
ผู้รับรองรายงานการประชุม